

เย้ฯสงกรานต์วิ่งฟรี'บางปะอิน-โคราช'

- มอเตอร์เวย์ล่อยฟ้าช่วงลำตะคอง
- 'ศักดิ์สยาม'ประกาศใช้ได้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมทางหลวง (ทล.) เบื้องต้นว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บางช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 64 วันที่ 10-15 เม.ย.นี้ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นทางยกระดับบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคอง บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตั้งแต่ตอนที่ 24-37 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร (กม.) จ.นครราชสีมา ขณะนี้กำลังรอ ทล.สรุปรายละเอียดแผนการจราจรนำเสนอให้คนพิจารณา จากนั้นจะลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบด้วยตัวเองประมาณสิ้นเดือนนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า การเปิดใช้เส้นทางบางช่วงของมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64 เป็นคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบพร้อมแผนอำนวยความสะดวกฯ โดยจุดที่ยังมีปัญหาคือทางขึ้นและทางลงรวมทั้งต้องผ่านพื้นที่อ่อนไหวคือบริเวณเรือนจำคลองไผ่ ต้องมีเครื่องมือป้องกันตามระเบียบของทางเรือนจำซึ่ง ทล.ยังก่อสร้างกำแพงกันไม่แล้วเสร็จ ในการเปิดบริการเบื้องต้นอาจไม่ครบทั้ง 4 ช่องทางเต็ม อาจจัดระบบการจราจรพิเศษให้วิ่งสวนเลนเพื่อ

ระบายรถเข้าและออกเมืองตามสภาพการจราจร โดยบริเวณพื้นที่ติดเรือนจำจะใช้เป็นเลนเซอร์วิสบริการประชาชน เช่น จัดรถเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเป็นแนวกำแพงกันตลอด 24 ชม. จะลงรายละเอียดต่อไปเมื่อ ทล.สรุปแผนมาก่อน



นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า คาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้การเดินทางจะหนาแน่นเพราะรัฐบาลคลายล็อกมาตรการเดินทางและประชาชนฮันมาบาน จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อนจำนวนมาก จึงมอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง (สนข.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการใช้ทางและจัดตารางการใช้เส้นทาง (สล็อต)

หากประชาชนทุกคนออกต่างจังหวัด
พร้อมกันโครงข่ายถนนรองรับไม่พอจะ
เกิดปัญหาจราจรวิกฤติจึงต้องทำโมเดล
แนะนำประชาชนได้วางแผนและ
เหลื่อมเวลาการเดินทาง

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่
12 มี.ค.ที่ผ่านมาสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
ลงพื้นที่สำรวจจุดขึ้นลงที่จะเชื่อมมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง
ปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทาง 36 กม. บนถนนมิตรภาพ เพื่อพิจารณา
เปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64 รองรับการเดินทางของ
ประชาชนตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
และ รมว.คมนาคม โดยลงสำรวจ 2
จุดคือ จุดที่ 1 ทางขึ้นบริเวณบ้าน
บ่อทอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดตัดทางแยกบน
ถนนมิตรภาพ กม.ที่ 65 กับมอเตอร์เวย์
สายบางปะอิน-นครราชสีมา ของพื้นที่
ตอน 24 สามารถเป็นทางขึ้นมอเตอร์เวย์
ได้สะดวกปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อ
กับการจราจร

รวมทั้งจุดที่ 2 เป็นทางลงบริเวณ
ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อ.สีคิ้ว ซึ่งเป็นจุด
ตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
201 (สีคิ้ว-เชิงคาน) ช่วง กม.ที่ 6+100
และมอเตอร์เวย์เส้นนี้พื้นที่ตอน 37
บริเวณทางแยกต่างระดับสีคิ้วมีความ
เหมาะสมที่จะเป็นทางลงได้เพราะถ้าเดิน
ทางจากกรุงเทพฯ ไป จ.นครราชสีมา
หากเลี้ยวซ้ายสามารถเดินทางไป จ.ชัยภูมิ ได้ ถ้าเลี้ยวขวาจะ
ไป จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษได้ ซึ่งไม่กระทบกับปัญหา
จราจร สะดวก ปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่น
กัน เบื้องต้นต้องก่อสร้างถนนขนาด 2 ช่องเชื่อมมอเตอร์เวย์
จุดละไม่เกิน 1 กม. อย่างไรก็ตามวันที่ 16 มี.ค.นี้ พล. จะประชุม
ในรายละเอียดเพื่อสรุปเสนอ รมว.คมนาคม พิจารณาต่อไป.